



โฆษณาโดย Google

หยุดแสดงโฆษณาที่นี่

ทำไมจึงแสดงโฆษณาที่นี่ ⓘ

# (เพิ่มเติม) GUNKUL ปิดดีลซื้อโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม 50 MW มูลค่า 1.26 พันล.บ. COD ส.ค.



**ข่าวหุ้น-การเงิน** Monday November 30, 2020 10:37 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)  
 บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) แจ้งว่าบริษัทเข้าซื้อหุ้นทั้ง 100% ในบริษัท Doan Son Thuy Investment JSC (DST) บริษัทจัดตั้งในเวียดนาม จากผู้ถือหุ้นเดิม 3 ราย เพื่อเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ (MW) ณ เมือง Hue ประเทศเวียดนาม มูลค่าการลงทุน 39.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.26 พันล้านบาท โดยโครงการจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในวันที่ 15 ธ.ค.63

สำหรับการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่อนุมัติให้เข้าซื้อหุ้น DST ทั้ง 100% และในวันที่ 19 ต.ค. ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่

ทั้งนี้ DST ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phong Dien II ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ Vietnam Electricity Corporation (VEC) ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 50 เมกะวัตต์ โดยมีอัตราซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ที่ 0.0709 เหรียญสหรัฐต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี และจะเริ่ม COD ในวันที่ 15 ธ.ค.63



โฆษณาโดย Google

หยุดแสดงโฆษณาที่นี่

ทำไมจึงแสดงโฆษณาที่นี่ ⓘ

สำหรับแหล่งเงินลงทุนในโครงการนี้จะมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ร่วมกับเงินลงทุนของบริษัทบางส่วน โดยการลงทุนครั้งนี้นอกจากจะขยายฐานการดำเนินงานของบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเติบโตทั้งในด้านสินทรัพย์และผลประกอบการของบริษัท

นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท ที่จะขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานต่ำ ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่อปีประมาณ 150 ล้านบาท โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย,ภาษี ,ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ต่อปีประมาณ 120 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 20 ปี



คลัง เตือนร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งถูกปิด หากถูกตัดวงจโอกาสขึ้นราคาสินค้า



SET ต้นภาคเข้าบวก 10 จุด หลังร่วงแรงวานนี้ ได้ อานิสงส์จากตลาดภูมิภาค

## ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด

10:31น. เอสซีบี อบาคัส ชี้พันธมิตรข้ามอุตสาหกรรม ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมการเงินอนาคต

10:26น. HILITE: BLA พุ่ง 7.50% โบรกฯเล็งผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้น-มูลค่าหุ้นยังถูก

10:26น. ทริสเรทตั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท “บ. ทูริ คอร์ปอเรชั่น” ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”

10:19น. IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

10:18น. MJD ออกหุ้นกู้ 2 พันล.บ.อายุ 2 ปีครึ่ง ครอบ.6.80% ขายรายใหญ่ 12-14 ม.ค.64

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GUNKUL กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เวียดนามเป็นการปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมให้บริษัท ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"เมื่อได้ประเมินถึงพื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ผลตอบแทนการลงทุน ผลการเข้าศึกษาทางด้านเทคนิค กฎหมาย ภาษีและการเงินแล้ว เห็นว่าโครงการฯ มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมให้บริษัทมีอัตราการเติบโตทั้งทรัพย์สินและผลกำไรให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ที่สำคัญทำให้บริษัทมีจำนวนเมกะวัตต์สะสมเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ และยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการเจรจา ซึ่งคาดว่าจะจบได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ อีก 1 โครงการ โดยปี 2563 รายได้และกำไรบริษัทยังคงเป้าตามที่ตั้งไว้"

นางสาวโคกษา กล่าว

10:11น. (เพิ่มเติม) ดัชนี SET ตันภาคเช้าบวก 10 จุด หลังร่วงแรงวานนี้ ได้อานิสงส์จากตลาดภูมิภาค

10:04น. ดัชนี SET ตันภาคเช้าบวก 10 จุด หลังร่วงแรงวานนี้ ได้อานิสงส์จากตลาดภูมิภาค

10:04น. HILITE: DIMET-W4 เปิดเทรดวันแรก ที่ 0.04 บาท โบรกฯ ให้กรอบมูลค่า 0.002-0.077 บาท

10:00น. นายกษ ประชุมक्रम./สภาดกร่าง กม.ประชามติ-บัญญัติตีความแก้รธน.

09:51น. (เพิ่มเติม) กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า วันที่ 1 ธันวาคม 2563

แท็ก **กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง** **พลังงานแสงอาทิตย์** **ประเทศเวียดนาม** **Investment**  
(GUNKUL) **สหรัฐ**

--อินโฟเควสท์ โดย วิลาวลัย พงษ์พิทักษ์ โทร.02-2535000 อีเมล: wilawan@infoquest.co.th--  
(เพิ่มเติม) GUNKUL ปิดดีลซื้อโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม 50 MW มูลค่า 1.26 พันลบ. COD ร.ค.